

# คู่มือออนไลน์

(29 มกราคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างไรไม่น่าเชื่อ

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณชัยณรงค์ เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เวลา 21.40 น. กรุงเทพฯ เพศชาย

ดวงชะตาของคุณชัยณรงค์ เป็นดวงชะตาแบบ “ตุ๊กตาล้มลุก” คือ ขึ้นๆลงๆ ตอนดวงชะตาจะขึ้นก็ขึ้นไปไม่สุด แต่ตอนจะลงก็ลงไม่หนัก

เป็นดวงชะตาที่ต้องคอยเตือนตัวเองเสมอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หมายความว่า ต้องเตรียมพร้อมที่จะถอยได้ และต้องมีที่ให้ถอย ไม่ใช่มายืนอยู่บนปากเหว ถอยไปไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียว

การเงินของคุณจะว่าดีก็ดี แต่บางทีบิตที่จะต้องมีการใช้จ่ายมาก มันก็สามารถทำให้คุณทรุดได้เหมือนกัน หากไม่เตรียมความพร้อมให้ดี

อันที่จริง คุณก็มีโชคคืออยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นคนที่มักจะประสบความสำเร็จในการทำงาน คือ ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จ งานที่ดีสำหรับดวงชะตาของคุณก็คือ งานประเภทวิศวกร งานที่ต้องเสี่ยงภัย ทำนองนี้

แต่คุณก็มักจะทำงานไม่ค่อยต่อเนื่อง ทำงานที่ไหนไม่ค่อยนาน เปลี่ยนงานบ่อย

คำถามแรก ช่วงอายุจะตั้งตัวได้ครับ

จากการพิจารณาดวงชะตาของคุณ ผมจะไม่พูดว่าจะ “ตั้งตัว” ได้ในช่วงเวลาไหน แต่ขอบอกว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2559 จนกระทั่งถึงสิ้นปีพ.ศ. 2561 เป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆ และ อาจจะมีการย้ายที่ทำงาน หรือ ขยับขยายที่ทำงานก็ได้ และ น่าจะต้องมีการติดต่อกับต่างประเทศด้วย

ซึ่งดูว่า น่าจะมีผลดี มากกว่าผลเสียครับ

สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องปรับตัวก็คือ ความเครียดในตัวคุณที่ค่อนข้างจะมีมาก เพราะการทำงานของ คุณจะต้องติดต่อผู้คน ความเครียดจะทำให้ผู้ที่คุณติดต่อกับมีความรู้สึกที่ไม่ดี รวมแม้กระทั่งเจ้านายของคุณด้วย

คำถามที่สอง มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการมั๊ย

โอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการของคุณก็มี แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะมีอุปสรรคขวางอยู่พอสมควร ทำให้คุณต้องออกแรงเหนื่อยสักหน่อยกว่าจะประสบความสำเร็จ

อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนก็คือ ตามพื้นชะตาเดิมของคุณ จะมีผู้หญิงผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้เป็นเพราะอิทธิพลของโยคที่เรียกว่า “ดาวสิมเดือน” ซึ่งเรื่องนี้คุณย่อมรู้แก้ไขดีเองว่า ผู้หญิงเข้ามาหาคุณมากมายขนาดไหน

เรื่องเหล่านี้ จะเป็นตัวบั่นทอน หรือ เป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชีวิตในช่วงริเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว อย่างน้อยที่สุด มันก็จะทำให้คุณเสียทรัพย์ เสียสุขภาพ หรือ อาจจะเสื่อมเสียเกียรติชื่อเสียง มีเรื่องถูกฟ้องร้อง รวมทั้งอาจจะทำร้ายชีวิตคู่ของคุณด้วย

จำไว้ว่า เรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะอ่อนไหวมาก

คำถามสุดท้าย ช่วงชีวิตบั้นปลายเป็นไงบ้างครับ

ดวงชะตาโดยรวมของคุณก็ไม่ได้เลวร้าย หรือต้องต่อสู้อย่างหนัก เพียงแต่คุณควรจะทำอาชีพประเภทวิศวะ ก่อสร้าง เครื่องกล หรือ อาชีพเสี่ยงๆเช่น ทหารตำรวจ

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้คุณพยายามรักษางานประเภทนี้เอาไว้ให้ตลอด เพราะจะเป็นการแก้ดวงชะตาของคุณไปในตัว

แต่ที่ต้องเตือนเป็นพิเศษก็คือ ตั้งแต่คุณอายุ 47 ปี ถึงอายุ 54 ปี เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องที่จะเสื่อมเสียของคุณที่ว่ามาข้างต้น

ถึงตอนนั้นค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับ

ขอให้คุณโชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณชัยณรงค์ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณจา ครับ

